

Số: *112* /BC-HĐND

Thành phố Lai Châu, ngày *22* tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND thành phố với Ban Dân vận Thành ủy năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 62-KH/BDVThU-HĐND, ngày 24/3/2023 của Ban dân vận Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố về phối hợp thực hiện công tác giữa Ban Dân vận Thành ủy với HĐND thành phố năm 2023.

Thường trực HĐND thành phố luôn quan tâm quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung phối hợp công tác với Ban Dân vận Thành ủy năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ VỚI BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY NĂM 2023

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Trong năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phối hợp, thường xuyên tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng; Kế hoạch số 41-KH/ThU ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kết luận số 69-KL/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025; Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” gắn với thực hiện hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh; Kế hoạch số 102-KH/ThU ngày 18/11/2022 của Thành ủy Lai Châu về triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... đến cử tri và Nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên gắn

việc tuyên truyền với đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên nắm tình hình và trao đổi thông tin về những vấn đề vướng mắc, những kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại tố cáo của Nhân dân trên địa bàn. Phối hợp giám sát, khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND Thành phố, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; hoạt động giám sát của Ban Dân vận Thành ủy. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu gắn với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công khai lịch tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện công tác dân vận của Thường trực HĐND thành phố

Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định trách nhiệm của HĐND thành phố về công tác dân vận năm 2023, cụ thể như sau:

1.1. Hoạt động giám sát

Căn cứ Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng, ban hành Chương trình giám sát năm 2023 để chỉ đạo thực hiện. Nội dung giám sát được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, được cử tri quan tâm. Phân công các Ban HĐND thành phố thường xuyên đôn đốc, giám sát UBND thành phố và các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, việc ban hành các quyết định của UBND thành phố, ban hành nghị quyết của HĐND xã, phường và việc tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, đề cương 01 cuộc giám sát của HĐND thành phố: việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố từ năm 2017-2021, thời gian tiến hành giám sát vào tháng 9,10 năm 2023. HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2024. Thường trực HĐND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thành phố theo quy định. Chỉ đạo tổ chức và hoàn thành 02 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố: về công tác quản lý, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn dự phòng ngân sách năm 2021, 2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu; giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2021, 2022; 02 cuộc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IV, việc thực hiện nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND thành phố; giám sát giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố; việc thực hiện nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND thành phố. Các cuộc giám sát được Thường trực HĐND thành phố triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định. Kết luận các cuộc giám sát

đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ quan chịu sự giám sát, đồng thời kiến nghị với cơ quan chịu sự giám sát khắc phục hạn chế, xác định các giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh hoạt động giám sát, trong năm 2023, Thường trực HĐND thành phố còn tổ chức 01 cuộc làm việc với Thường trực HĐND các xã, phường để nắm tình hình triển khai hoạt động tại cơ sở; tổ chức 02 cuộc kiểm tra: (1) kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố từ năm 2022 đến quý I năm 2023; (2) kiểm tra thực địa, nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và việc quản lý các điểm du lịch, động Pusanmap, hồ Thủy sơn trên địa bàn thành phố; tổ chức 01 cuộc khảo sát nắm tình hình trồng cây hoa hồng tại xã san Thàng - Thành phố Lai Châu và xã Giang Ma - huyện Tam Đường theo kiến nghị của cử tri thành phố Lai Châu; chỉ đạo hai Ban HĐND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cuối năm 2023 phục vụ hoạt động thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm HĐND thành phố khóa IV.

1.2. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được quan tâm tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả. Thường trực HĐND thành phố chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố xây dựng kế hoạch, đôn đốc các Tổ đại biểu tổ chức cho các vị đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười một, trước kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố phù hợp với tình hình thực tế. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố cơ bản đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri; các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri: Sau kỳ họp thứ chín, trước và sau kỳ họp thứ mười một, trước kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 7/7 đơn vị xã, phường có 3.239 lượt cử tri tham dự và có 531 ý kiến, kiến nghị. Nội dung kiến nghị của cử tri chủ yếu liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, điện chiếu sáng, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, việc thực hiện các chế độ, chính sách... đa số các ý kiến kiến nghị, được đại biểu HĐND tỉnh, thành phố và xã phường trả lời trực tiếp tại hội nghị. Còn 145 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động phối hợp với Thường trực UBMTTQ thành phố tổng hợp và chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền của thành phố xem xét, giải quyết.

1.3. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân

Thường trực HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định, tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố; phối hợp UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố trực,

tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, đồng thời đã niêm yết thông báo thời gian tiếp công dân để đại biểu HĐND và Nhân dân biết, thực hiện.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND thành phố nhận được 01 đơn kiến nghị của công dân gửi đến đề nghị xem xét giải quyết. Thường trực HĐND thành phố đã quan tâm nghiên cứu, tổ chức làm việc với UBND và các cơ quan liên quan nghe lại việc xem xét giải quyết kiến nghị của công dân đồng thời chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định.

1.4. Việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, quy chế hoạt động của HĐND thành phố

Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo đúng theo Quy chế làm việc của HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố trong hoạt động tiếp xúc cử tri, chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, giám sát, khảo sát, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân...; đồng thời phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Thành ủy, đảm bảo việc thường xuyên cung cấp và trao đổi thông tin, tham dự các cuộc họp, hội nghị giao ban, trao đổi công tác, hoạt động giám sát...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2023, Thường trực HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp công tác với Ban Dân vận Thành ủy; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Hoạt động giám sát được thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; đã tiến hành 01 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND; 04 cuộc giám sát của Thường trực HĐND, chỉ đạo các Ban của HĐND tiến hành 02 cuộc giám sát chuyên đề của Ban. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo, điều hòa phối hợp tốt hoạt động của các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và các cơ quan liên quan được duy trì chặt chẽ, thống nhất góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ VỚI BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY NĂM 2024

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2015 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Đề án “Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Lai Châu, giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1823-QĐ/TU, ngày 12/2/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận chính quyền trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo.

3. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri để kịp thời đề xuất các chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động đề nghị UBND thành phố trả lời, giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri không để trở thành điểm nóng, phức tạp.

4. Chủ động trao đổi thông tin giữa các bên, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức về công tác dân vận phù hợp.

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các cuộc giám sát theo Chương trình đề ra.

6. Phối hợp tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện công tác phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với Ban Dân vận Thành ủy năm 2023 của Thường trực HĐND thành phố Lai Châu./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Thành ủy;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Hưng



M

Số 4139/ PT-VP HĐND-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 21 tháng 11 năm 2023

PHIẾU TRÌNH KÝ VĂN BẢN

Kính gửi: Thường trực HĐND thành phố Lai Châu

Văn phòng HĐND - UBND thành phố xin trình duyệt văn bản:
BC: Kết quả thực hiện công tác phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với Ban Dân vận Thành ủy năm 2023

1. Chuyên viên Văn phòng chịu trách nhiệm tu chỉnh, soạn thảo:

Nguyễn Thị Hương

Ý kiến đề xuất:

Đề nghị lãnh đạo Văn phòng thẩm định trình lãnh đạo Thường trực HĐND phê duyệt, ban hành.

Ký trình



2. Lãnh đạo Văn phòng thẩm định ký trình

Ký trình

3. Ý kiến phê duyệt của TT. HĐND thành phố:

Ký duyệt

Người đánh máy, in ấn:.....

Người soát bản in:

Người gửi văn bản:.....

Người lưu văn bản:.....

Phiếu này được chuyên viên chịu trách nhiệm tiếp nhận soạn thảo văn bản gửi kèm theo bản thảo khi trình; Do văn thư cập nhật, bảo quản lưu trữ khi văn bản chính thức ban hành.

VĂN PHÒNG HĐND – UBND THÀNH PHỐ

